

O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

สวนป่า อ.อ.ป. พร้อมเปิดรับฤดูกาลท่องเที่ยวแบบ New Normal “โครงการมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)” เป็นโครงการความร่วมมือของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) กับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย , กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ เป็นการนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการมาใช้เพื่อผลักดันให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA ภายในปี พ.ศ. 2565 และสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

หลังจากที่เกิดวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19 ตั้งแต่ปี 2563 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ดำเนินกิจกรรมด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการปลูกสร้างสวนป่าภายในประเทศ และตระหนักถึงความสำคัญที่ต้องการให้แหล่งท่องเที่ยวของ อ.อ.ป. ที่มีความพร้อมด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวในสวนป่า เข้าร่วม “โครงการมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวถึงความปลอดภัยของที่พัก ซึ่งปัจจุบันสวนป่าของ อ.อ.ป. ทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย สวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก , สวนป่าแม่ละเมา - แม่สอด จังหวัดตาก , สวนป่าแม่แจ่ม สวนป่าดอยบ่อหลวง และสวนป่าบ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยแล้ว ตลอดจนมีความพร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติอีกครั้งในช่วง High Season ของปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID – 19 อย่างเข้มงวด



งานสวนป่าดอยบ่อหลวง อุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่รวม 12,350 ไร่ ชนิดไม้ที่ปลูกคือ สนสามใบ ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยเฉลี่ยประมาณ 900 เมตร จึงทำให้มีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำและสภาพอากาศที่เย็นเกือบตลอดทั้งปี มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของสวนป่ากับชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งมีการให้บริการให้กับนักท่องเที่ยวได้แก่ บ้านพัก ลานกางเต็นท์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ พร้อมบรรยากาศของสวนป่าสนสามใบ และสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติแห่งอื่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสวนป่าดอยบ่อหลวง

งานสวนป่าดอยบ่อหลวง ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวแบบครอบครัวและกลุ่มเพื่อนหรือคู่รัก ด้วยสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สวยงามและการเดินทางที่มีความสะดวกสบาย สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารประจำทาง และเมื่อถึงจุดหนึ่งก็การท่องเที่ยวได้เปลี่ยนรูปแบบไป ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หรือแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ รูปแบบการท่องเที่ยวที่ทั้งคนรุ่นใหม่และครอบครัวอยากไปมากที่สุด คือ “การท่องเที่ยวธรรมชาติ” จึงต้องปรับตัวและเรียนรู้ให้จากความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง จึงมีลงทุนทำธุรกิจที่พักแบบรถคาราวานหรือรถบ้าน เริ่มมีการดำเนินการในประเทศไทยประมาณ 3 - 4 ปี ที่ผ่านมาเป็นการนำรถที่พักที่ไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้ ลากจูงไปไว้ยังสถานที่ต่าง ๆ ดัดแปลงมาจากรถตู้ ภายในประกอบไปด้วยอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียงกับการอยู่อาศัยในบ้านพัก ตอบโจทย์การท่องเที่ยวของกลุ่มเพื่อนและครอบครัว ในการท่องเที่ยวตั้งแคมป์ (Camping) พักผ่อน ซึ่งมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ และดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น จึงเริ่มดำเนินงานร่วมกับเอกชนในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของสวนป่าดอยบ่อหลวง โดยการเช่ารถคาราวานหรือรถบ้าน ให้นักท่องเที่ยวเข้าพักเพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่และทันสมัย ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับความสนใจและตอบรับจากนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา

สภาพพื้นที่ และภูมิอากาศ

- ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่ลาย ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พิกัด 47Q428093 2005883
- ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 900 เมตร
- ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ความลาดชันร้อยละ 15 – 35 มีลำห้วยไหลผ่านหลายสาย
- อุณหภูมิเฉลี่ย 20-25 องศาเซลเซียส
- ชนิดไม้ที่ปลูก คือ สนสามใบ

การท่องเที่ยวในพื้นที่สวนป่าดอยบ่อหลวง

เนื่องจากพื้นที่บริเวณที่ตั้งสวนป่าดอยบ่อหลวง ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ความลาดชันไม่มาก มีลำห้วยไหลผ่านหลายสาย ซึ่งมีการให้บริการให้กับนักท่องเที่ยว ได้แก่ บ้านพัก ลานกางเต็นท์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ พร้อมบรรยากาศของสวนป่าสนสามใบ อุณหภูมิค่อนข้างต่ำและสภาพอากาศที่เย็นเกือบตลอดทั้งปี และสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติแห่งอื่นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสวนป่าดอยบ่อหลวง

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก

หากที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวแบบของกลุ่มเพื่อนและครอบครัว ในการท่องเที่ยวตั้งแคมป์ (Camping) ทางสวนป่ามีบ้านพักหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งห้องประชุมสัมมนา ให้บริการกับนักท่องเที่ยว

จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดที่ให้บริการ (Walk in)

สรุปจำนวนนักท่องเที่ยวของสวนป่าดอยบ่อหลวง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ในปี 2566

รายการ	เดือน												รวม
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	
- จำนวนผู้ใช้บริการรายได้เป็นตัวเงิน (คน)	1,766	1,265	791	326	728	1,342	1,145	1,105	1,552	1,685	1,079	1,258	14,042
- จำนวนผู้เข้าใช้บริการรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน (คน)											2,101	3,545	5,642
- จำนวนผู้เข้าใช้บริการกิจกรรมนันทนาการ (คน)											773		773
จำนวนผู้เข้าใช้ (บริการทั้งหมด) (คน)	1,766	1,265	791	326	728	1,342	1,145	1,105	1,552	1,685	3,953	4,803	20,461

